



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ประจำวันที่ ๒๒ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๓ มูลค่าข่าว ๑๑๑,๕๐๓.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘มศว’ พัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ามุสลิม กรุยช่องทางตลาด-เน้นสร้างเอกลักษณ์สู่ศีกนอก

น.ส.ปรารถนา คงสำราญ หัวหน้าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิมประจำปี 2556 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า จากที่ มศว มีประสบการณ์ในเรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิมมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ใ้รางวัลให้ มศว ทำโครงการนี้ต่อไป ซึ่งในปีนี้ได้เน้นกิจกรรมหลากหลาย โดยจะให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการใน 3 เรื่อง คือ การผลิต การตลาด และการออกแบบ ให้ผู้ประกอบการเลือกหัวข้อจาก 1 ใน 3 ที่คิดว่าตัวเองต้องการเสริมศักยภาพในการผลิตให้มีความหลากหลายมากขึ้น จากนั้น มศว จะส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำในหัวข้อที่ผู้ประกอบการต้องการ ซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบการด้านเสื้อผ้าอิสลามประมาณ 70 ราย ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ และโครงการได้เปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการเสื้อผ้าอิสลามได้มีโอกาสพบปะลูกค้าได้กว้างขึ้นกว่าเดิม เป็นการเปิดตลาดเสื้อผ้าอิสลามให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยล่าสุดศูนย์บริการวิชาการได้งบประมาณจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อหา

พื้นที่บริเวณสวนจตุจักร ให้ผู้ประกอบการแต่ละรายได้มีโอกาสพบปะผู้ซื้อโดยตรง การประกวดการออกแบบเครื่องแต่งกายมุสลิม ยกระดับการออกแบบภายใต้แนวคิด รัชสรรคี่ใหม่ เอกลักษณ์ไทยมุสลิม

น.ส.ปรารถนา กล่าวว่า การพัฒนาในปีนี้ต้องการให้นักออกแบบหรือผู้ประกอบการตีโจทย์ให้ได้ว่าไทยมุสลิมควรมีการแต่งกายที่ทำให้รู้ว่าเป็นไทยมุสลิมเป็นอย่างไรให้ชัดเจน ที่ผ่านมายังไม่เห็นเอกลักษณ์ชัดเจน หากการออกแบบเครื่องแต่งกายมุสลิมในประเทศไทยยังไม่ยกระดับให้เห็นตัวตนของมุสลิมไทย เราจะสู่ตลาดในประเทศอื่นๆ อย่างตุนก็ไม่ได้ รูปแบบการจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิมประจำปี 2556 จึงเปลี่ยนไปจากเดิม

“จากการเก็บข้อมูลพบว่าผู้ประกอบการเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมุสลิมมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าในต่างประเทศ และการออกแบบให้เห็นตัวตนมุสลิมในไทยก็ไม่ชัดเจน ถือเป็นข้อด้อยที่ต้องได้รับการแก้ไข พัฒนา ให้เครื่องแต่งกายมุสลิมมีพื้นที่หยัคยื่นของตัวเองได้อย่างมีอนาคตและมีศักดิ์ศรี” น.ส.ปรารถนา กล่าว